



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ๑ ตัว, ๒.ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) ๑ตู้, ๓.ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) ๑ตู้,๔.โต๊ะสำนักงาน ๑ตัว รายละเอียดตามร่างขอบเขต และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ๑ ตัว, ๒.ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) ๑ตู้, ๓.ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) ๑ตู้,๔.โต๊ะสำนักงาน ๑ตัว รายละเอียดตามร่างขอบเขต และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลท์ตี้ กรุ๊ปเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๗ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.และสูงไม่น้อยกว่า ๘๗ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลท์ตี้ กรุ๊ปเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนกระจก) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.และสูงไม่น้อยกว่า ๘๗ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลท์ตี้ กรุ๊ปเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. โต๊ะสำนักงาน เหล็กความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖๙ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๔ ซม. หนาโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปปิดผิวด้วยลามิเนท หรือวัสดุคล้ายคลึง พร้อมกระจกใสหนา ๕ มล. จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวลท์ตี้ กรุ๊ปเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ชินปัทฉ์ ประเสริฐมรรค
(นายชินปัทฉ์ ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง